

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 12 มกราคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. จัด4มาตรการเพิ่มโอกาสแข่งขันเกษตรกรเร่งลดต้นทุนการผลิต-ทำการตลาด	แนวหน้า
2. ต้นสทกรณเกษตรกรสู้เออีซี	แนวหน้า
3. เพิ่มขึ้นกว่า30%-เหตุพืชผลราคาตกสุดรันทด5ปีที่ผ่านมา เกษตรกรไทยมีหนี้ท่วมหัว	ข่าวสด
4. 'อบจ.ใต้'เชียร์ชุดคอคอดกระดึงเอกชนร่วมธุรกิจเพื่อสังคม	มติชน
5. นายกษัตริย์ทำแผนที่น้ำใหม่แก้แล้ง	เดลินิวส์
6. 'เทือก'เบรกมืออบบักตูส่งอศส.ซื้อขาย กรม.เคาะราคาวันนี้	ผู้จัดการรายวัน
7. เกษตรฯเร่ง2มาตรการแก้ยางราคาตก	คมชัดลึก
8. ตรวจสอบการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้ง	เดลินิวส์
9. ส่งอศส.ซื้อขาย นำตลาดตันราคา-ให้รัฐใช้แสนตันช่วงตม.44 ตั้งข้าราชการทำงานซ้ำ	โพสต์ทูเดย์
10. ภาพข่าว: แก้ปัญหา	กรุงเทพธุรกิจ
11. ของบ 8,700ล. ช่วยราคาขาย เกษตรฯเตรียมนำยางมาใช้เพิ่ม25,000ตัน	บ้านเมือง
12. 'บักตู'ขงอุมราคาขาย5กิโล100 จ่อ ใช้'อัฐยาย-ซื้อขนมยาย' เกษตรฯ ทุ่มหมื่นล้านรับซื้อ 'ก้านัน'แฉม.44ผ่าทางตัน	บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

# จัด4มาตรการเพิ่มโอกาสแข่งขัน เกษตรกรเร่งลดต้นทุนการผลิต-ทำการตลาด

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานลด ต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า เกษตร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 นโยบายสำคัญของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า กระบวนการ ดำเนินงานการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาส ในการแข่งขันสินค้าเกษตรปี 2559 มี เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนการ ผลิตลดลง ผลผลิตและมูลค่าต่อหน่วยเพิ่ม ขึ้น ผลผลิตได้มาตรฐานมีตลาดรองรับสินค้า เกษตรที่แน่นอน มีรายได้เพิ่มขึ้นภายใน ปี 2559 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ทั้ง 4 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการ ผลิต เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี ค่าพันธุ์



จริยา สุทธิไชยา

ค่าอาหารสัตว์ น้ำ อาหารสัตว์ ค่า แรง งาน เครื่องจักรกล ทางการเกษตร (Motor pool) ค่า เช่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า

ส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือก แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ มาตรการที่ 2 เพิ่ม ผลผลิตต่อไร่ ได้แก่ วิเคราะห์และปรับปรุง บำรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การจัดหา พันธุ์ดีที่เหมาะสม และการส่งเสริมการปลูก เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

มาตรการที่ 3 การตลาด โดยให้ ความรู้ด้านการตลาด จัดทำ story สินค้า โดเด่นของจังหวัด การวิเคราะห์อุปสงค์/ อุปทาน สินค้าเกษตร ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ข้อมูลด้านการตลาด จัดหาตลาดรองรับ

รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ Brand สินค้า และ มาตรการที่ 4 การบริหารจัดการ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวม กลุ่ม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี มุ่งสู่เกษตร แบบแปลงใหญ่ การวางแผนการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพ เป็นต้น

ในส่วนของกรคิดตามผลการดำเนินงาน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้น ไป โดยเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดจะ มีการรายงานความก้าวหน้าผ่าน Single command ทุกเดือน และส่งให้ สศก. ใน ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ นอกจากนี้ จะมีการติดตามงานโดยผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ กรม เป็นระยะอีกด้วย ซึ่งจะมีการประเมิน ผลสำเร็จของมาตรการตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ สศก. จะได้ มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการ ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า เกษตรอย่างเป็นระยะต่อไป

# ดันสหกรณ์เกษตรสู่'เออีซี'

## ● หนุนขยายธุรกิจ-ปรับโครงสร้าง-พัฒนาการผลิต

นางบุษผา ภูละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) เปิดเผยว่า สศท.6, 7 และ 10 ได้ร่วมทำการวิจัยศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ์การเกษตร และนำผลที่ได้รับมาเสนอระหว่างการจัดสัมมนาเรื่องศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ์การเกษตร ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการ ที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สหกรณ์การเกษตรของไทย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาดังกล่าว มีการนำเสนอถึงปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ์ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

การขยายธุรกิจของสหกรณ์ เน้นการศึกษาตลาดในประเทศอาเซียน เพิ่มความรู้ด้านการค้าต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และร่วมมือเป็นพันธมิตรกับเอกชนที่ทำธุรกิจส่งออกและสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

การปรับโครงสร้างของสหกรณ์ ควรรวมกลุ่มสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจแบบเดียวกัน ขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมหรือเพิ่มชนิดสินค้า

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า เช่น ผลผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด สร้างจุดเด่นเอกลักษณ์รักษาคุณภาพสินค้า ศึกษาถูกระเบียบ ภาษาทราบถึงชนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิในการเปิดเสรีพิภคของสินค้า รวมถึงการผลิตสินค้าถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลจากการสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนายังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ต้องการให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดเงินของสหกรณ์นอกภาคเกษตรและสหกรณ์ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยเหลือสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ด้วย โดยควรมีการทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับปรุงสหกรณ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สศท. จะได้มีการเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจขอรับข้อมูลได้รับทราบในเร็วๆ นี้ต่อไป



## ●สุดรันทด5ปีที่ผ่านมา-เกษตรกรไทยมีหนี้ท่วมหัว เพิ่มขึ้นกว่า30%-เหตุพืชผลราคาตก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กุมขมับแผนพัฒนาเกษตรฉบับ 11 ที่กำลังจะหมดในปีนี้ เบื้องต้นพบช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยกระอักเลือดจากราคาสินค้าตกต่ำ ส่งผลให้มีรายได้้น้อยกว่ารายจ่าย จนหนี้ท่วมหัวพุ่งกว่า 30%

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) เพื่อเตรียมจัดทำร่างแผนพัฒนาภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี2560-2564)

พบว่าแผนฯ11 มีเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ ความผาสุกของเกษตรกร การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ พบว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเกษตร(จีดีพีภาคเกษตร) ประมาณ 1.33% ลดลง 64% จากการเติบโตในช่วงแผนฯ 10 ที่เติบโตอยู่ที่ 2.09% จากเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอ และสถานการณ์ภัยแล้งคุกคาม

โดยในช่วงแผนฯ11 ราคาสินค้าเกษตรทุกตัวปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา สภาพเศรษฐกิจคู่ค้าถดถอย ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตร

ในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรประมาณ ตั้งแต่เริ่มแผนฯ11 ถึงปี 2555-2557 เทียบแผนฯ11 รายได้ 268,303 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10.7% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 242,365 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายได้ในภาคเกษตร 148,240 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 4.3% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 142,039 บาท/ครัวเรือน และรายได้นอกภาคเกษตร 120,063 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 19.6% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 100,326 บาท/ครัวเรือน

ด้านรายจ่ายเพิ่มเป็น 229,955 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.4% จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่าย 197,448 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายจ่ายในภาคเกษตร 99,770 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 18.5% จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่ายรวม 84,190 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 130,185 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 14.9 % จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่าย 113,258 บาท/ครัวเรือน

ดังนั้นเกษตรกรจึงมีรายได้สุทธิส่วนรายได้เงินสดในแผนฯ11 จำนวน 48,470 บาท/ครัวเรือน ลดลง 16% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้สุทธิ 57,859 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้สินของเกษตรกรมีจำนวน 100,977 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 31% จากแผนฯ10 ที่มีหนี้ 76,797 บาท/ครัวเรือน

# 'อบจ.ใต้' เชียร์ชุดคอคอดกระตั้งเอกชนร่วมธุรกิจเพื่อสังคม

หอการค้าประจำบข-สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้หนุนชุดคอคอดกระ แนะรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติ เชื้อช่วยเศรษฐกิจไทยโตก้าวกระโดด ให้เล็กกังวลปมความมั่นคง-แยกดินแดน (อ่านต่อหน้า 6)

## คอคอดกระ

### หอการค้าประจำบขหนุนคอคอดกระ

จากกรณีที่น่ายานันท์ ทรัพย์วิเชียร องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ มีเนื้อหาสนับสนุนให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้โครงการชุดคอคอดกระเชื่อมเส้นทางระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคนั้น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายนิพนธ์ สุวรรณานาวา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดของนายนิพนธ์ ในอดีตเคยมีการศึกษามานานหลายสิบปีและมีหลายเส้นทางที่เหมาะสม แต่ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากมีปัญหาหลายด้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่การชุดคอคอดกระส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศไทยแบบก้าวกระโดด ทั้งการจ้างงาน การสร้างรายได้ และไม่ควรหวั่นวิตกปัญหาด้านความมั่นคงมากเกินไป

"การกล่าวหาเรื่องการแบ่งประเทศก็ไม่ควรวิตก เพราะเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยในปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาดูทั้งหมด และรัฐบาลควรยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมวางแผนงานให้ชัดเจนเพื่อโอกาสทางการค้าและการลงทุน เพราะทราบว่ามีต่างชาติให้ความสนใจที่จะมาลงทุน เพื่อเชื่อมเส้นทางเดินเรือจากยุโรปไปเอเชียเหนือจากเดิมต้องเสียเวลาวางอ้อมผ่านแหลมมลายู หากเป็นประเทศอื่นคงขุดไปนานแล้ว เพราะจะมีเรือใช้เส้นทางผ่านคอคอดกระมากกว่า

คลองปานามา" นายนิพนธ์กล่าว

### อบจ.ภาคใต้ให้เล็กห่วงแยกดินแดน

ด้านนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภาคใต้ กล่าวว่า ข้อเสนอขององคมนตรีอาจทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมองข้ามปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้โครงการนี้ไม่มีความคืบหน้า และทำให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน ทั้งที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมแทบทุกด้าน

"ผู้มีอำนาจรัฐไม่ควรวิตกจริตกับความเชื่อเก่าๆ เรื่องความมั่นคง หรือการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งผลประโยชน์จากบางประเทศที่ไม่ต้องการให้มีการชุดคอคอดกระ อย่าให้ปัญหานี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เชื่อว่าประชาชนทั้งภาคใต้จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงผลประโยชน์ที่คนในประเทศจะได้รับในระยะยาว" นายเศรษฐ์กล่าว

### นักวิชาการเชียร์เส้นทางใหม่โลก

นายณรงค์ พุ่มทอง นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า อยากให้โครงการชุดคอคอดกระเกิดขึ้นจริง เพราะประเทศไทยและประชาคมอาเซียน จะได้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งใหม่ของโลกที่ครอบคลุมประชากร 4 พันล้านคน หรือประมาณ 50% ของประชากรโลกจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จากการศึกษาในอดีต มองว่าเส้นทางที่เหมาะสมที่จะชุดคลองคอคอดกระคือแนวเส้นทาง 9 เอ เริ่มตั้งแต่ อ.รัชดา จ.กระบี่ ไล่มาที่ จ.ตรัง จากนั้นผ่าน อ.ปากพยอม จ.พัทลุง อ.ทุ่งสง อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รวมระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร จะกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะไม่ไปแตะต้องทะเลสาบสงขลา อาจต้องเสียป่าพรุควนเคร็งบ้าง แต่โดยรวมหลาย

จังหวัดในภาคใต้จะได้รับประโยชน์

นายณรงค์กล่าวว่า หากโครงการคอคอดกระเกิดขึ้นจริง จะเกิดการจ้างงานในพื้นที่ 3-4 ล้านคน จะเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในรัศมี 20-30 กิโลเมตร ทั้ง 2 ฝั่งคลองตลอดแนวเส้นทาง ส่วนงบประมาณที่จะใช้ชุดคลองคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 แสนล้านบาท ความกว้างของคอคอดกระประมาณ 300-500 เมตร ทำเป็น 2 เลน คือขาเข้าและขาออก ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้เรือขนาด 5 แสนเดดเวตตัน หากเกิดขึ้นเต็มศักยภาพจะก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท และยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางสายไหม 7 เส้นทาง ที่จีนมีแผนจะพัฒนาด้วย

### ชี้รองรับเรือช่องแคบมะละกาแออัด

"จากการศึกษาโครงการนี้จะช่วยรองรับและบรรเทาความแออัดของช่องแคบมะละกาของสิงคโปร์ได้ เพราะปัจจุบันค่อนข้างแออัด มีเรือผ่านเข้าออกถึงปีละ 100,000 ลำ (น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 แสนเดดเวตตัน) เต็มศักยภาพช่องแคบดังกล่าวแล้ว ขณะที่สิงคโปร์

ไม่สามารถขยายช่องแคบได้เพราะติดหมู่เกาะของอินโดนีเซีย ดังนั้น การชุดคอคอดกระในไทยจึงช่วยบรรเทาความแออัดของการเดินเรือที่ช่องแคบมะละกาได้ เพราะอีก 10 ปีข้างหน้าจำนวนเรืออาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนลำต่อปี" นายณรงค์กล่าว

นายสมชาย สุนันต์จรรยา รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่ายังไม่ข้อมูลและผลการศึกษาคอคอดกระ แต่กรณีนี้พูดกันมาหลายรัฐบาล มีรัฐบาลชุดหนึ่งตั้งงบประมาณและคณะทำงานศึกษาประเด็นนี้ แต่ก็ไม่มีรายงานผลสรุปชัดเจน ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นผลการศึกษานานแล้ว ยังไม่มีผลการศึกษาใหม่ออกมา ซึ่งบริบทแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจปัจจุบันแตกต่างจากผลการศึกษาไปแล้ว เพราะปัจจุบันมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายในพม่า มีท่าเรือเพิ่มขึ้นในภาคใต้ของไทย และมีการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันออกค่อนข้างมากแล้ว จึงไม่รู้ว่าการจะชุดคอคอดกระจะคุ้มค่าหรือไม่ เทคโนโลยีขนส่งปัจจุบันก็พัฒนาไปมาก จนอาจไม่จำเป็นต้องชุดคลองเพื่อขนส่งทางน้ำแล้ว แต่อาจทำเป็นทางรถไฟแทน ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่า

### 'สมคิด' ชื่นชอบตฤตพานิษฐ์



นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 20 มกราคมนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก เพื่อมอบนโยบายในการผลักดันให้มูลค่าการส่งออกของไทยปี 2559 ขยายตัว 5% และร่วมประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในแต่ละตลาด เพื่อทำแผนผลักดันส่งออกให้บรรลุเป้าหมายเบื้องต้นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะยังมีความอ่อนไหว หลายตลาดยังชะลอตัว โดยเฉพาะจีนยังไม่ดี ขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ที่เหมือนกำลังจะดีขึ้น แต่เกิดความรุนแรงและเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านอีก

“กระทรวงจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าการส่งออก 5% จะทำอย่างไร จะมุ่งไปที่ตลาดใด และมีกลยุทธ์อะไรที่จะใช้บุกเจาะตลาด โดยตลาดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมถึงจีน อินเดีย รัสเซีย แอฟริกา” นายสุวิทย์กล่าว และว่า สำหรับสินค้าที่จะเน้นผลักดันการส่งออกนอกจากสินค้าสำคัญ เช่น รถยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแล้วจะเน้นสินค้าบริการด้วย ทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม โลจิสติกส์ บ้านเทจ/คอนเทนเนอร์ การศึกษา” นายสุวิทย์กล่าว

### เร่งสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

นายสุวิทย์กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดถึงแนวทางสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ทั้งที่เป็นเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือสตาร์ทอัพ ทั้งที่ใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ (ไอที) และไม่ใช้นวัตกรรม และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

นายสุวิทย์กล่าวว่า การสร้างกลุ่มเอสเอ็มอีต้องวางกลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งต่างกัน เพราะเอสเอ็มอีในไทยมีมากถึง 260,000 ราย แต่เป็นเอสเอ็มอีที่แข็งแกร่งเพียง 20,000 ราย เป็นเอสเอ็มอีระดับปกติ 400,000 ราย และอ่อนแออีก 2 ล้านราย จึงให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พิจารณาว่าแต่ละกลุ่มต้องการความช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้ทำธุรกิจไปต่อได้อย่างแข็งแกร่ง

### ตั้งเอกชนร่วมธุรกิจเพื่อสังคม

นายสุวิทย์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพเน้นสนับสนุนให้เกิดไอที โดยรัฐบาลต้องกระตุ้นให้เกิดไอที เช่น ตั้งเอาไอทีของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเข้ามาทำธุรกิจในไทย หรือสร้างเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้นักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างในซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศของสหรัฐ

นายสุวิทย์กล่าวว่า ส่วนการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม เอกชนเสนอให้จัดตั้งกองทุนโซเซียลเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยระดมทุนจากภาคเอกชนรายใหญ่ ลงขันร่วมกับรัฐบาล สัดส่วน 50 ต่อ 50 เช่น วงเงินฝ่ายละ 50,000 ล้านบาท รวม 100,000 ล้านบาท แล้วนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมีประมาณ 70,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วนการบริหารจัดการกองทุนอาจจัดสรรหุ้นให้เอกชนถือหุ้นสัดส่วน 20% รัฐบาล 80% จากนั้นทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลลง เพื่อเปลี่ยนถ่ายไปให้ชุมชนถือครองแทนภายใน 5 ปี ซึ่งรัฐบาลอาจถือหุ้นเพียง 10%

“เงินกองทุนจะนำไปช่วยเหลือชุมชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ เช่น ปลูกพืชเสริม หากได้ผลผลิตมากอาจนำส่งให้กับภาคเอกชนที่ร่วมลงขันไปทำตลาด ถือเป็นสร้างเครือข่ายการผลิตให้ภาคเอกชน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคเอกชนเองจะได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ที่ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม (ซีเอสอาร์)” นายสุวิทย์กล่าว

### อาเซียนดันเปิดเสรีบริการเพิ่ม

นางศิริราด ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ที่รู้สึกว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตั้งแต่วันที่

31 ธันวาคม 2558 ไม่ค่อยคึกคัก เพราะการเปิดเสรีและลดภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันประมาณ 8,300 รายการ ททยอดดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ลดภาษีระหว่างกันในอัตรา 0% เป็นส่วนใหญ่แล้ว หรือ 95.99% โดยอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ลดแล้ว 99.2% ส่วนอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ลดแล้ว 90.85% ที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอ่อนไหวที่แต่ละประเทศยังไม่พร้อมเปิดเสรี

“รัฐบาลให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” นางศิริราดกล่าว

นางศิริราดกล่าวว่า ที่ต้องติดตามคือการผลักดันตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในระยะ 10 ปีข้างหน้าของอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่จะต่อยอดจากมาตรการปี 2558 ให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยต้องร่วมกันผลักดันการเปิดเสรีภาคบริการเพิ่มขึ้น การยกเลิกหรือลดมาตรการที่ใช้ภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน การปรับประสานมาตรฐานสินค้า ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

### เล็งสะพานควายทำบ้านประชารัฐ

นายอคมลิน ชิวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ยังไม่ทราบกรณีที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะใช้ที่ดินย่านมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มาสร้างบ้านประชารัฐ ยังไม่ได้มีการหารือ หรือพูดคุยในเรื่องนี้

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า ไม่ทราบกรณีการใช้ที่ดินย่านมักกะสันสร้างบ้านประชารัฐ โดยขณะนี้ ร.ฟ.ท.อยู่

ระหว่างจัดทำแผนส่งมอบที่ดินมักกะสันให้กับธนารักษ์

นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ฝ่ายนโยบายยังไม่ได้หารือการใช้ที่ดินย่านมักกะสันสร้างบ้านประชารัฐกับกรมธนารักษ์ รอให้ ร.ฟ.ท.สรุปเรื่องพื้นที่และกรอบเวลา ถ้า ร.ฟ.ท.ส่งรายละเอียดมาให้แล้วจะเชิญ ร.ฟ.ท.มาหารืออีกครั้ง เพื่อลงนามแลกพื้นที่กับพื้นที่ ส่วนโครงการบ้านประชารัฐนั้นก่อนหน้านั้นกรมธนารักษ์นำเอกชนลงพื้นที่ไปดูที่ดิน 1 แปลง บริเวณถนนพหลโยธิน เยื้องกับวัดโสมนัส พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายไปแล้ว และสัปดาห์นี้เตรียมลงพื้นที่แปลงอื่นในกรุงเทพฯ รวมถึงในต่างจังหวัด ซึ่งคัดเลือกที่ราชพัสดุไว้ 76 แปลง พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ไว้ให้เอกชนคัดเลือก

### เผยแผนฯ11จีดีพีเกษตรลด64%

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.อยู่ระหว่างการประเมินผลแผนพัฒนาภาคเกษตร ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) เพื่อเตรียมจัดทำร่างแผนพัฒนาภาคเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี2560-2564) ซึ่งพบว่าแผนพัฒนาฯ11 ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ 1.ความผลาญของเกษตร 2.การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และ 3.พื้นที่

การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ พบว่าในการเติบโตภาคการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ขยายตัว 1.33% ลดลง 64% จากแผนฯ 10 ที่เติบโตอยู่ที่ 2.09% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอและสถานการณ์ภัยแล้ง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนความผลาญของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 80 วัดจาก 5 ด้านคือเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น เงินออมลดลง รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้เงินสดของครัว

เรือนเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มแผนฯ11 ระหว่างปี 2555-2557 มีรายได้ 268,303 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10.7% จากแผนฯ 10 ที่มีรายได้ 242,365 บาท/ครัวเรือน ด้านรายจ่ายเพิ่มเป็น 229,955 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.4% จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่าย 197,448 บาท/ครัวเรือน ส่วนรายได้เงินสด ในแผนฯ11 จำนวน 48,470 บาท/ครัวเรือน ลดลง 16% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้สุทธิ 57,859 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้สินของเกษตรกรมี 100,977 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 31% จากแผนฯ10 ที่มีหนี้ 76,797 บาท/ครัวเรือน ขณะที่ทรัพย์สินภาคเกษตรในแผนฯ11 มี 1,060,955 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3.08% จากแผนฯ10 มีทรัพย์สิน จำนวน 1,029,218 บาท/ครัวเรือน



## นายกษัตริย์ทำแผนที่น้ำใหม่แก้แล้ง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ และรับทราบสถานการณ์น้ำล่าสุด โดยเฉพาะปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือใน 4 เขื่อนหลัก ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือถึงข้อสรุปน้ำต้นทุน ซึ่งตนได้สอบถามถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำในเขื่อนหรือนอกเขื่อน โดยที่ประชุมได้จัดทำแผนที่น้ำใหม่ให้สมบูรณ์และสร้างความรับรู้ให้ได้มากขึ้น และต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และประชาชนที่ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ และต้องร่วมมือกับรัฐบาลในการใช้น้ำอย่างประหยัด

ด้าน นายสุพจน์ ไขว้เกษมชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์น้ำ และการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ จากจำนวน 928 อำเภอทั่วประเทศ มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 548 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 59 ตั้งแต่วันนี้-สิ้นเดือน พ.ค. จะมีการกำหนดมาตรการระบายน้ำ รวมถึงเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม ส่วนระยะยาว สิ่งสำคัญคือการเติมน้ำในเขื่อนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยผันน้ำจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ประชุมอนุมัติในหลักการแล้ว จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันเพื่อหารือศึกษาในส่วนนี้ เพราะการใช้น้ำจากลุ่มน้ำโขงตอนล่างเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชาและไทย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังมีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก การประปานครหลวงใช้น้ำมากถึง 6 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แบ่งเป็นการใช้น้ำของส่วนราชการร้อยละ 19 อุตสาหกรรมร้อยละ 32 และครัวเรือนร้อยละ 49 จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ประหยัดน้ำด้วย.



# 'เทือก'เบรกมืออบ

## บิกตุ่ลั่งอคส.ช้อย่าง ครม.เคาะราคาวันนี้

ผู้จัดการรายวัน360 - "ประยุทธ์" ลั่ง อคส.รับช้อย่างพาราทั้งหมดจนกว่าจะดีขึ้น ให้ที่ประชุม ครม.เคาะราคาช้อย่างนี้ พร้อมตั้ง "พล.อ.ฉัตรเฉลิม" เพื่อนร่วมรุ่น "พล.อ.ฉัตรชัย" นั่งประธานบอร์ด กยท. "เทือก" โผล่เบรกชาวสวนยางไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหว อ้างยกหุคย "สมคิด" เนะแนวทางแก้ปัญหาให้แล้ว ด้าน "ถาวร" ชัดรัฐบาลเดินผิดทาง จีปลด รมว.เกษตรฯ

อ่านต่อหน้า 11

### "เทือก"

ผู้จัดการรายวัน360 - "ประยุทธ์" ลั่ง อคส.รับช้อย่างพาราทั้งหมดจนกว่าจะดีขึ้น ให้ที่ประชุม ครม.เคาะราคาช้อย่างนี้ พร้อมตั้ง "พล.อ.ฉัตรเฉลิม" เพื่อนร่วมรุ่น "พล.อ.ฉัตรชัย" นั่งประธานบอร์ด กยท. "เทือก" โผล่เบรกชาวสวนยางไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหว อ้างยกหุคย "สมคิด" เนะแนวทางแก้ปัญหาให้แล้ว ด้าน "ถาวร" ชัดรัฐบาลเดินผิดทาง จีปลด รมว.เกษตรฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วานนี้ (11 ม.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคสช. กล่าวถึงการแก้ปัญหายางพาราว่า เป็นปัญหาสำคัญ จะต้องช่วยกันนำผลผลิตออกจากพารามาใช้ ต้องบูรณาการให้ทั้งระบบต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางคือ การรับช้อย่าง เข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน แล้วโรงงาน จะนำผลผลิตเหล่านั้นมาให้ทุกกระทรวงใช้จนครบตามในการจัดซื้อ ไม่ว่าจะป็นสนามกีฬา หรือยางปูพื้นต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งได้สั่งการไปหมดแล้ว และจะนำเข้า ครม. วันนี้ (12 ม.ค.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้อย่ามาพูดโดยรวมว่า รัฐบาลนี้ทำเศรษฐกิจได้ไม่ดี เศรษฐกิจตก ต้องดูว่าเศรษฐกิจตกจากปัจจัยอะไร เศรษฐกิจมีภาคส่วน และที่ผ่านมา ความเข้มแข็งแต่ละภาคส่วน กิจกรรมต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตรียมการหรือเปล่า ต้องไปดูตรงนั้น

"ผมกำลังแก้ไข และเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต กำลังทำอยู่ทั้งระบบ ไม่ว่าจะป็นข้าว ยาง หรือผลผลิตอื่นๆ แต่ปรากฏว่า โดนโจมตีตลอดเวลา ว่าทำไมแก้ไขไม่ได้สักที ผมอยากถามว่า ใครที่เข้ามาเป็นรัฐบาล ถ้ายังปล่อยให้โครงสร้างให้เป็นแบบเดิม มันก็จะเจอแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ เรากำลังแก้ทุกอย่าง กำลังเกิด วันนี้อย่างขอให้สบายใจ ผมกำลังเริ่มทั้งหมด เพื่อจะจัดการกระบวนการขึ้นมา กระบวนการหนึ่งเพื่อรับช้อย่างในราคาที่สูงขึ้นมาหน่อย อาจจะมีใจหรือไม่มีใจ ผมยังไม่ทราบ แต่รัฐบาลและ คสช.จะรับช้อย่าง เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต ไม่ออกไปขายที่อื่น จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งมีโรงงานที่เราได้ส่งเสริมเอสเอ็มอีไว้ โดยให้ผลผลิตสินค้าจากวัตถุดิบยาง เป็นรายได้เริ่มต้น ฉะนั้นตรงกลางจะประกอบไปด้วยโรงงานผู้ประกอบการ การทำถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของยาง ผมไม่อยากใช้คำว่าทำแล้วไม่คุ้ม แต่จะคุ้ม

หรือไม่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ" นายกฯ กล่าว  
เมื่อถามว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ แถลงว่า ไม่ยอมรับมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมกดดันให้มีการพวงราคาอยู่ที่ 60 บาท ต่อกลีโกรัม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ก็ช่างเขาลี แล้วจะเอาอะไรมาอุ้ม เอาเงินที่ไหน ถ้ามามีเงินที่ไหนตอบมา เรากำลังจะสร้างระบบ ไม่เอาระบบใช้หรือไม่ จะให้อุ้มแบบที่ทุกอันเลยใช้ใหม่ ไปหาเงินมาให้ผม ผมไม่ได้ใจร้าย ที่เข้ามาเพราะสงสารคนเหล่านี้ ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเอาเป็นเอาตายกับเขา เขาก็อย่ามาเอาเป็นเอาตายกับผม"

เมื่อถามว่า นายสุเทพ ต้องการคุยเรื่องดังกล่าวกับนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "คุยทำไม เขามีหน่วยงานอยู่แล้ว ก็ไปคุยสิ คุยกับผมเดี๋ยวก่อนมีปัญหาอีก จะหาว่าผมไม่คุยกับคนนี้ แต่ไปคุยกับนั้น อยากให้เข้าใจ และสื่ออย่าไปเขียนให้เกิดความวุ่นวาย เมื่อซักต่อว่า จะหารือกับพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ เนื่องจากเคยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นายกฯ กล่าวว่า "ไม่หารือกับใครทั้งนั้น เขาทำอะไรได้สำเร็จ ตอบมา ทำได้ อย่างไรก็ตามลิ เอาเงินที่ไหนไปทำให้ราคาขายสูงขึ้น ผมไม่แลกเปลี่ยน เพราะเป็นคนละวิธีการกับผม ใช้เงินเท่าไรแล้ว แล้วทำให้วิธีการปลูก



ที่ซมันผิดหรือไม่ ปลูกยางเยอะขึ้นหรือไม่ วันนั้นผลิตยางได้ปีละ 4.1 ล้านตัน ใช้จริงได้ 1.4 ล้านตันที่เหลือ 3 ล้านตันขายหมด แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชย 3 ล้านตันที่ว่า ต้องคิดแบบนี้ ถ้าคิดแต่ว่าจะชดเชย ด้วยผมให้ก็ได้ ชื้อไปสักก็โลกรวมละ 120-200 บาท แต่จะเอาไปให้ใครสุดท้ายก็เผ่ายืนในคลัง ให้เข้าใจบ้าง”

เมื่อถามต่อว่า ระบุว่ารัฐบาลจะรับซื้อเองนั้น ได้กำหนดราคาแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ยัง แต่กำลังคุยกันอยู่ กำลังทำกันอยู่ เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้” ถามต่อว่าจะคุยกับผู้ประกอบการยางพาราขายใหญ่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “มาทำไม เขาจะซื้อไหมเล่า เห็นใจเขา ชื้อไปแล้วเขาจะไปทำอะไร จะขายต่อหรือ แล้วจะขายให้ใคร สมมุติว่าซื้อของราคา 20 บาท แต่ต้องซื้อในราคา 40 บาท คุณจะซื้อหรือไม่ เขาต้องแบกรับภาระหรือไม่ ทั้งนี้ให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยให้ผู้ประกอบการเข้ามาช่วยส่งเสริม”

เมื่อถามว่า ต้องการให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สวนยางก่อน ไร่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ก็ข้างเขาลี อยากเคลื่อนไหนก็เคลื่อนไป ผมก็จะทำอะไรผมไป อย่าสร้างความเดือดร้อนกันแล้วกัน ผมไม่อยากใช้อำนาจบาตรใหญ่กับใคร ให้รู้บ้างว่าอะไร คือกฎหมาย วันนั้นผมไม่ทำอะไรอยู่แล้ว แต่กฎหมายคือกฎหมาย วันหน้าเมื่อไรก็ไม่รู้ อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้รู้สึกกดดัน เพราะกดดันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา ไม่ต้องมาถามผม เรื่องกดดันไม่กดดัน” เมื่อถามต่อว่า ชาวสวนยางบางส่วนเริ่มโค่นต้นยางขายแล้ว นายกฯ กล่าวว่า “เมื่อจำเป็นต้องโค่นก็โค่นไป ผมไม่ได้ให้รอ ก็แล้วแต่แต่อย่าไปพูดอะไรให้มันวุ่นวาย” นายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เย็นเฉยๆ และระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า หลังการให้สัมภาษณ์ยังได้กระซิบแก่ๆ อย่างไม่สลับอารมณ์ด้วย

“สุเทพ” โผล่เบรกมือบียง

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวถึง ปัญหาราคายางตกต่ำว่า เป็นปัญหาที่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ปลูกยางพารา ซึ่งตนยืนยันจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้ ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายาง โดยนายสมคิด มีท่าทีที่ดี พร้อมมีการเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาแล้ว และส่วนตัวเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา แต่ตนไม่ค่อยเชื่อในทีมงานที่แก้ปัญหา เพราะเป็นทีมงานที่ไม่มีอำนาจจริง ที่สามารถสั่งการแทนนายกฯ ได้

ส่วนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนัดชุมนุมนั้น การชุมนุมสามารถทำได้ แต่ขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ปัญหา จึงไม่จำเป็นต้องออกมาเดินขบวน เพราะได้ยื่นข้อเรียกร้องไปแล้ว และรัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

“ขอเสนอให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน ทั้งรัฐบาล เกษตรกร ชาวชากร ต้องนั่งทำงานเป็นทีมเดียวกัน กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วหารือกันให้ชัดเจน และต้องใช้สติให้มาก ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งจะชุมนุมเดินขบวน อีกฝ่ายก็ประกาศจะใช้กฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดี วันนี้ต้องกำหนดราคาเลยว่า ราคาเท่าไร ชาวสวนยางถึงจะอยู่ได้ แต่ราคา 33 บาท ที่กระทรวงเกษตรฯ เติร์ราคาไว้ฉัน ผมคิดว่าไม่พอ และใจผมไม่เอียงไปที่ราคา 60 บาท ตามที่ชาวสวนยางเสนอ หากเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานต่างๆ รายงานความต้องการใช้ยางพาราให้รัฐบาลทราบ แสดงว่า รัฐบาลตั้งใจว่าจะชื้อยง หากมีข้อสรุปว่า รัฐบาลจะชื้อยงที่ราคาเท่าไรแล้ว ก็สามารถลงไปชื้อยงจากเกษตรกรโดยตรงตามราคาที่กำหนดได้เลย”

นายสุเทพ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลรับชื้อยงจากเกษตรกรแล้ว อาจจะตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมา เพื่อชื้อยงพาราทั้งในและนอกประเทศ อาจจะขายในตลาดเดิม หรือมีการขายในตลาดใหม่ ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะทำงานดังกล่าว หรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอย่างอื่น อาทิ การที่ประเทศไทย ชื้อฮาร์ดแวร์ หรือโมบิลิตี้ไฟที่มีการลงนามไปแล้ว ซึ่งไทยอาจขอเปลี่ยนเป็นการจ่ายด้วยยางพาราแทนจ่ายเป็นเงิน อย่างนี้ก็ต่อทำ เป็นต้น

นายกฯ สั่ง อดส.รับชื้อยงทั้งหมด

ในวันเดียวกันนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ว่า ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้สั่งการให้องค์การคลังสินค้า(อ.ค.ส.) เข้าไปรับชื้อยงจากเกษตรกรทั้งหมด ทั้งยางดิบ และยางแผ่นเป็นการเร่งด่วน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ยืนยันราคาที่มีการรับชื้อยงสูงกว่าราคาตลาดแน่นอน ส่วนจะเป็นเท่าไรนั้น จะมีทหารหรือในที่ประชุม ครม. วันนี้ (12 ม.ค.) รวมทั้ง อดส.จะหารือร่วมกันวงกรอบในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยจะมีการชื้อนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเข้ารับช่วง เพื่อมาแปรรูปต่อไป

นอกจากนั้น อุปสรรคปัญหาในการบริหารภายใน กยท. ตนจะเสนอรายชื้อบอร์ดี กยท. ต่อ ครม. มาขับเคลื่อนและแก้ปัญหาดังกล่าว

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในส่วนของยาง 2 แสนตัน ที่มีการทำสัญญาชื้อยงกับบริษัท ชิโนแคม ที่มีการกำหนดสัดส่วน 90% มีการแปรรูปโดยบริษัทเอกชนไทย หรือ บริษัทในกลุ่ม 5 เลือ ตามที่ระบุในสัญญา และมีการชื้อจากเกษตรกร 10% ซึ่งในส่วน 90% ทาง กยท. มีการชื้อยงจากสถาบันเกษตรกรในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีชื้อตกลงว่า ทางสถาบันเกษตรกรจะต้องจ้างบริษัทที่ระบุในสัญญาเป็นผู้แปรรูป ซึ่ง กยท.จะไปชื้อจากสถาบันเกษตรกร ที่มีการ

แปรรูปแล้วเป็นยางอัดแท่ง ส่วนอีก 10% ทาง กยท.จะไปชื้อจากเกษตรกรที่สามารถแปรรูปได้ผ่าน จีเอ็มพี เป็นตามมาตรฐาน สาเหตุที่มีการระบุให้มีการแปรรูปจากบริษัทเอกชนไทย ก็เป็นไปตามความต้องการของ บริษัท ชิโนแคม ที่ส่งความต้องการมา ไม่เอื้อเอกชนแต่อย่างใด

นายสุนทร รัชชรงค์ แนวร่วมกู่ชื้อยงสวนยางและนายกมลคมสวนยาง 16 จ.ภาคใต้ กล่าว ว่า ตนสงสาร นายกฯ กับรมว.เกษตรฯ มากที่ตั้งใจแก้ปัญหา แต่ทีมงานมีฝีมือหรือไม่ และผู้ว่าการยางคนใหม่ กำลังจะถูกไล่ออกจาก 5 ล้าน ที่ครองกระทรวงเกษตรฯ มาอย่างยาวนานอีกหรือไม่ และกลุ่มเกษตรกร จะเรียกร้องที่จะทำให้ราคายางขยับขึ้น 60 บาท พอพวกเขาออกมาตอนนี้ ราคาขยับขึ้นแล้ว จนข้าราชการลูกขึ้นมาทำงานแบบไปปล้นกัน โดยวันที่ 12 ม.ค. แกนนำเกษตรกรสวนยางภาคใต้ จะหารือที่ จ.จรั้ง จ.กระบี่ ด้วย

ตั้งนายพลคุมบอร์ดี กยท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื้อบอร์ดี กยท. เสนอเข้า ครม.วันนี้ ประกอบด้วย พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงวุฒิ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ หิมิตเสน ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง นายสังเวียน ทวดท้อย ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง นายเสถียร จิตตเกษม ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นายสาย อินทร์คำ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการการค้า นายพิชัย ถินสันติสุข ผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง

“ถาวร” ชัดรัฐบาลเดินผิดทาง

นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยอดีต ส.ส.ภาคใต้ แถลงก่อนเดินทางไปยังจังหวัดหมายเปิดผนึกต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายถาวร กล่าวว่า แม้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเอาใจใส่แก้ปัญหาราคายาง แต่ความเป็นรัฐบาลจากรัฐประหาร ก็เลยใช้ความแข็งกร้าวไปสยบประชาชน ซึ่งตนไม่ได้เป็นศัตรูต่อรัฐบาล แต่ต้องการให้รับรู้ความเดือดร้อนของประชาชน แต่เมื่อเสนอความเห็นกลับถูกเรียกไปปรับทัศนคติ และถูกนายกฯหรือคนในรัฐบาล ออกมาถากถางมองว่าเป็นศัตรู

“รัฐบาลมาผิดทาง จึงจำเป็นต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหา เพราะขณะมีบางรายทนเดือดร้อนไม่ไหวจนฆ่าตัวตาย แต่รัฐบาลมองเรื่องนี้เป็นปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งถือว่าผิดมาก เพราะไม่ใช่ทำที่ผู้ปกครองที่มองผู้ใต้ปกครองอย่างมีเมตตา” นายถาวร กล่าว

จีปลด “ฉัตรชัย” ฟัน รมว.เกษตรฯ



นายถาวร กล่าวว่ ที่ผ่านม การแก้ปัญหา ราคายางของรัฐบาลนั้น คนได้ประโยชน์คือพ่อค้า ไม่ใช่เกษตรกร อีกทั้งยังมีการทุจริต คอร์รัปชัน เกิดขึ้นด้วย อีกทั้งกลไกการทำงาน ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ทุจริตทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดซื้อ จัดเก็บยาง และจำหน่ายยาง ซึ่งมีการตั้งกรรมการ สอบ แต่ยังไม่ผลสอบออกมา นอกจากนี้ รัฐบาล ขยายวงลือตใหญ่ ให้โชนาให้หนาน รับยงไป เพียง 1.2 หมื่นตัน จากทั้งหมดสี่แสนตัน กระทั่ง ในที่สุดมีการยกเลิกสัญญา เป็นคดีความฟ้อง ร้องกันอยู่ จึงอยากให้มีการตรวจสอบสาเหตุด้วย อีกทั้ง ที่ผ่านมารัฐบาลพูดกลับไปกลับมา ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ มาตราการต่าง ๆ มีความล่าช้า เช่น การจ่ายเงิน 1,500 บาทต่อไร่ และไม่เข้าใจ กลไกธุรกิจยางพารา จึงขอให้ตั้งบอร์ด และสรรหา ผู้ว่าการยาง โดยเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ทางน แบบเข้าขาม เย็นขาม ตัวอย่างเช่น กรณีนาง จินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วย รว.เกษตรฯ ไป รับฟังปัญหาในพื้นที่ แต่ทนฟังไม่ได้ เดินออก จากห้องประชุมกลางคัน ตนเห็นว่าต้องปลดออก จากตำแหน่ง

"รัฐบาลต้องยอมรับความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาราคายางรวมชาติตกต่ำ เพราะไม่สามารถ ให้หน่วยราชการนำยางไปใช้เพื่อลดปริมาณยาง ออกนอกประเทศได้ตามนโยบายที่ออกมา อีกทั้ง มติ ครม. ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่เป็นชนชั้นเพราะตั้งคนที่ไม่มี ความรู้มารับผิดชอบ จึงเสนอให้ปลด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ออกจากตำแหน่ง รว.เกษตรฯ และ สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถมาบริหารในสภาวะ ที่ไม่ปกติขณะนี้" นายถาวร กล่าว

**เบรกตั้ง"นายพล"เป็นผู้ว่าการยางฯ**

นายถาวร ยังเรียกร้องให้นายกฯ เร่งรัด จัดตั้งเมือยง และระยะยาวให้กำหนดโซนนิ่ง เพื่อไม่ให้ล้นตลาด รวมทั้งขอให้ใช้บริษัทร่วมทุน ยางพาราระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการ พยุงราคายาง เพราะในขณะนี้ยังไม่เห็นว่ารัฐบาล ดำเนินการในเรื่องนี้

"อย่าเอาแต่โทษรัฐบาลที่แล้ว ว่าปล่อยให้ มีการปลูกยางพารามาก เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ แก้ไข และให้เข้าใจด้วยว่าจะให้เกษตรกรปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชอื่นทดแทนนั้น ความจริงแล้วคนจนขาดเงินทุกทาง เพื่อเอาตัวรอด ไม่เหมือนนายพล กับพ่อค้า จึงขอให้พูดด้วยความเอาใจใส่และเอื้ออาทร ผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่ ออกมาเดินขบวนเพื่อตายประตูป้าช้า และผม ไม่สนับสนุนให้มีการจัดมือเบร เพราะมีผู้ฉวยโอกาสมากพอที่จะไม่เพิ่มปัญหาอีก" นายถาวร กล่าว และว่า ตนได้ข่าวว่าจะมีการตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เพื่อนร่วมรุ่นกับ พล.อ.ฉัตรชัย มาเป็น ผู้ว่าการยางฯ ทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้าระหว่างประเทศ ทำให้ต้องมา ศึกษางานใหม่ เวทีนี้ไม่เปิดโอกาสให้ใครทดลอง งานเป็นเรื่องจริง เพราะประชาชนเดือดร้อนกว่า 30 ล้านคน" นายถาวร กล่าว

**คมนาถมชงแผนใช้ยางปี 59**

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คมนาถม เปิดเผยว่ ในการประชุมครม.วันนี้ จะรายงาน ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการนำยางพารามาใช้ ในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงถนน ที่ชำรุดเสียหาย โดยเบื้องต้นในปี 2559 จะใช้ยางพาราจำนวน 20,000 ตัน แนนอน และจะพิจารณาเพิ่มปริมาณ ยางพาราอีก ซึ่งการใช้ ยางพาราธรรมชาติมาใช้ เป็นส่วนผลมในขั้นตอนของการฉาบผิวถนนหรือ พาราสเลอรีซัลชั่น จะมีการกำหนดเงื่อนไขใน การประกวดราคา แตกต่างกับการใช้แอสฟัลต์ คอกรีต ซึ่งไม่มีปัญหาในการประกวดราคา แต่ ยอมรั่วว่ในภาพรวม จะทำให้งบประมาณในการ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่อายุการใช้งานของถนนที่ใช้ พาราแอสฟัลติก จะยาวนานกว่า

นายออมสิน ชื้อยพฤกษ์ รช.คมนาถม กล่าวว่ ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) สรุบข้อมูลการใช้ยางพาราสำหรับ ทำถนนบริเวณที่เป็นจุดตัดกับทางรถไฟ จากเดิม ที่ใช้บล็อกคอกรีต ให้ปรับมาเป็นพาราแอสฟัล ดิกทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานกว่า ทั้งนี้ การใช้ยางพาราทำผิวถนนนั้น จะใช้ส่วน ที่เป็นน้ำยางข้น ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 30% อีก 70% จะเป็นยางแผ่นโดยภาพรวมของกระทรวง คมนาถม คาดว่ในปี 2559 จะใช้ยางพารา ประมาณ 60,000 ตัน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรม ทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่ โครงการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ59 ของ ทช. ใน ส่วนของค่างานพื้นผิวถนนนั้น มีมูลค่าประมาณ 4,900 ล้านบาท ซึ่งมติ ครม.เมื่อเดือนพ.ย.58 ให้ ทุกหน่วยงานราชการดำเนินงบปรับปรุงแบบโดย ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบนั้น จากออกแบบ ถนนของ ทช. โดยใช้ยางพาราธรรมชาติประมาณ 5% เป็นส่วนผลมในขั้นตอนของการฉาบผิวถนน หรือพาราสเลอรีซัล คาดว่จะใช้ปริมาณยางพารา ประมาณ 9,500 ตัน ทั้งนี้ การใช้ยางพาราแทน ยางมะตอยนั้น ทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างในส่วน ของชั้นผิวทางเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ซึ่งในส่วน ของโครงการก่อสร้าง ไม่กระทบกับงบประมาณ ที่ได้รับส่วนการซ่อมบำรุงอาจจะมีการปรับลด ระยะเวลาลงบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ

**ปธ.เครือข่ายยงได้ใจเร่งแก้ปัญหาย**

นายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่าย ชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเผยว่ สำหรับการประชุม ในวันนี้ (12 ม.ค.) ทางเกษตรกรชาวสวนยางพารา จะเดินทางมาหารือกันที่สำนักงานการยางแห่ง ประเทศไทย สำนักงานตรัง (กยท.ตรัง) โดยมี มาตรการเร่งด่วนที่ต้องการมากที่สุดขณะนี้ คือ การอยากให้รัฐบาลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของการ ยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดบริหาร กยท.) ให้ ครอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ กยท. สามารถ เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ จะไม่มีการออกมาเดินประท้วงกดดัน รัฐบาลอย่างแนนอน เพราะการเคลื่อนไหวดัง

กล่าวจัดขึ้นเพื่อประชุมหารือข้อสรุปที่ต้องการจะ ยื่นไปยังภาครัฐเท่านั้น

"ผมอยากให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารลง มาพูดคุยรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยตรง เช่น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและ สหกรณ์, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี หรือนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัวจริงรับรู้ และสามารถตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน"

**อีสานเตรียมหารื้อเคลื่อนไหว**

นายสวาท จำปาสา แกนนนำเกษตรกร ชาวสวนยาง อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผย ว่ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะใน พื้นที่ อ.โนนสุวรรณ ปัจจุบันราคายางก้อนถ้วย เหลือเพียงกิโลกรัมละ 11-13 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุด สร้างความเดือดร้อนให้กับ เกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะในพื้นที่กว่าร้อยละ 70 มีอาชีพปลูกยางพาราและเป็นรายได้หลัก ในการเลี้ยงชีพ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่ง หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางที่กำลังตกต่ำ ให้เร็วที่สุด มิว่าจะด้วยแนวทางใดก็ตาม โดย ยางก้อนถ้วยไม่ควรจะต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25-30 บาท เกษตรกรจึงจะอยู่ได้และยางแผ่นไม่ควร ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50-60 บาท

ส่วนภาครัฐที่รัฐบาลใช้นโยบายจ่ายเงินชดเชย ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ นั้น มองว่เป็นการแก้ไขปัญหาก็ ไม่ตรงจุด ทั้งไม่ยั่งยืน และไม่ครอบคลุม ดังนั้น รัฐบาลควรจะเข้ามาพยุงราคาให้อยู่ที่จุดคุ้มทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยาง ได้ยั่งยืน มากกว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่ราคายางตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรตัดสินใจตัดโค่นต้นยางทั้ง หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแล้วกว่า 1,000 ไร่ จาก พื้นที่ปลูกยางใน อ.โนนสุวรรณ กว่า 3,000 ไร่

"ขณะนี้ชาวสวนยางในพื้นที่ที่ยังไม่มีการ ออกมาเคลื่อนไหวใดๆ เพราะยังรอดูท่าทีและ แนวทางการแก้ไขปัญหของรัฐบาลก่อน แต่หาก การแก้ไขปัญหไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็จะมีการ ประสานกับแกนนำหลายจังหวัดภาคอีสาน เพื่อ หารือถึงแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปอีกครั้ง" นายสวาท กล่าว

**ชาวสวนยางอุบลฯ ยังให้โอกาส "บักตู"**

นายประสิทธิ์ กาญจนา ที่ปรึกษาชุมนุม สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราอุบลราชธานี จำกัด กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของชาวสวนยางพาราของ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ 8 สหกรณ์ว่ ขณะนี้ ชาวสวนยางทุกคนเดือดร้อนจากราคายางพารา ที่ตกลงอย่างมาก แต่เบื้องต้นแกนนำยังไม่มีการ พุดคุยการออกมาชุมนุม เพราะเห็นว่ารัฐบาลเริ่ม ส่งสัญญาณที่ดีออกมาเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ 8 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง นำเงินมาชื้อยงพาราไปแปรรูปทำเป็นถนน หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ หากรัฐบาลทำเช่นนั้นก็จะทำให้





ขบวนกรสงเสริมสุภภคภคประชชน ซึงเบ็กรวม 20 เดว็ช่าย แถลจตุย่นแลลชื้อเท็จจรง ขอให้รัฐบคยกลเล็กรการใช้อำนจ ม.44 ปลดบอรัด สสส.ทัง 7 คน เน็องจกไม่พบกรทุจรง อึกทังกรดรงต่าแห่งของกรมกรกมีคุดสมบัตเบ็ไปตมกฏหมยซึงตราไว้ ซึ้น 4 อคครครสจกรแห่งประเทไทย เซ็งสะพนหัวซ้ง

ปริมาณยางพาราถูกซื้อแล้วดึงออกไปจากตลาดจำนวนมากจะส่งผลต่อราคายางพาราให้ปรับตัวสูงขึ้นไปตามกลไกของตลาดเอง จึงยังจะให้โอกาสรัฐบาลได้ทำงานตรงนี้ให้เห็นผลก่อน

“แต่หากกระทรวงต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามที่ พล.อ.ประยุทธ์สั่งการจะมีการหรือแนวทางกับแก่นนำชาวสวนยางพาราในจังหวัดอีกครั้ง และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคือการที่ประกาศมีกรนำยางพารา มันสำปะหลังหรือข้าว ไปแลกเครื่องปั้นกับประเทศรัสเซีย หรือแลกรถไฟกับจีน ต้องการให้รัฐบาลให้ความชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะชาวสวนยางจะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอนาคตของตนเองได้ด้วย”

**ชาวสวนยางภาคเหนือรอดูท่าที่รัฐบาล**

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทางภาคใต้ กำลังเจรจเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอยู่จำนวนหนึ่ง บางส่วนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและกรีดยาง แต่มีปริมาณยังไม่มาก ซึ่งจากการ

ประสานกับกลุ่มเกษตรกร พบว่าจะขอดูท่าทีและมาตรการในการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ก่อนว่าจะมีแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร

ทั้งนี้ เกษตรกร ระบุว่า จะสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกยางที่กำลังเจรจากับภาครัฐขณะนี้ แม้ราคายางพาราจะเป็นไปตามกลไกของตลาดที่ลดต่ำลง แต่ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความชัดเจนและมาตรการรองรับ เมื่อมีปัญหาหรือยามฉุกเฉิน เพราะถือว่าประเทศไทยมีการผลิตยางพาราเป็นจำนวนมาก.



## เกษตรแรง2มาตรการแก้ยางราคาตก

● พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ราคายางลดต่ำลงในขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ วางแผนแก้ไขปัญหาด้านยางพารา 2 ลักษณะพร้อมๆ กัน คือ 1.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้ยางพาราในการทำถนนโดยผ่านกระทรวงคมนาคม จำนวน 20,000 ตัน และให้อบต./อบจ.ใช้ยางพาราในการสร้างสนามฟุตบอลปูพื้นสนามกีฬา เป็นต้น 2.การแก้ปัญหายางพาราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยรัฐบาลอนุมัติเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง ช่วยให้ไม่มีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำสวนยางพารา

เพียงอย่างเดียว

ขณะที่จินตนา ชัยวรธรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ว่าได้เชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ ร่วมแก้ไขราคายางพาราให้หยุดการลดต่ำลง ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตยางพาราในช่วง 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม คาดว่าจะมีปริมาณยางพาราประมาณวันละ 9,000 ตัน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราในปริมาณสัดส่วนที่เคยรับซื้อจากอดีต และรับซื้อในราคาที่เหมาะสม โดยจะรับซื้ออย่างเผ่นดิบในราคาไม่ต่ำกว่า 33.50 บาท/กก. และน้ำยางสดในราคา 28.50 บาท/กก.

## ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้ง



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือภัยแล้ง ปี2558/2559 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในระบบชลประทานไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเพาะปลูกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และอาจยืดยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดน้ำในการเพาะปลูก

และเป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนไปจนกว่าจะถึงรอบเพาะปลูกใหม่ในฤดูฝนหน้า รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 8 มาตรการ จำนวน 45 กิจกรรม โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร และมอบนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ำที่มักประสบปัญหา น้ำท่วม แต่ปีนี้กลับประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในด้านการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก



# สั่งออส.ซื้อยาง

## นำตลาดต้นราคา-ให้รัฐใช้แสนตัน ขุดม.44เร่งชำระราชการทำงานช้า

**โพสต์ทูเดย์** กรม.แก้เกมปัญหา ยางพารา ให้ส่วนราชการใช้ภายใน ประเทศ ต้นราคาขยับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการระหว่าง การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ร่วมเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรทุกภาคส่วน เข้าร่วม โดยให้องค์การคลังสินค้า (ออส.) เข้ารับซื้อยางพาราจาก

เกษตรกรในราคานำตลาด

ทั้งนี้ ให้ ออส.ไปกำหนดแผน และราคาที่จะรับซื้อ ซึ่งคาดว่าจะ ได้ซื้ออยู่ในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์ หน้า ขณะเดียวกัน 8 กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะเสนอแผนการใช้ยาง ในประเทศเป็นวัตถุประสงค์ให้คณะ รัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาวินิจฉัย จำนวน 1 แสนตันภายใน 2 ปี เพื่อให้เกษตรกรได้อานิสงส์และเกิดการ

กระตุ้นตลาด

นอกจากนี้ จะเสนอรายชื่อบริษัท กรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ กรม.พิจารณาด้วย

“นายกฯ ไม่พอใจมากที่แก้ไข ปัญหาล่าช้า และท่านกล่าวว่าจาก นี้ไปใครไม่แก้ไขจะเข้มมาตรา 44 ย้ายภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อรัฐบาล ตั้งแต่นายกฯ ตั้งใจทำงานกันมาก ท่านจะจัดมีอบอีกหรือไม่ก็ให้ คิดดู” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ได้สั่ง การให้ กยท.เตรียมนำมาตรการจับ

เคลื่อน 15 มาตรการของรัฐที่ยังติดขัด  
เข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 19 ม.ค.นี้  
เพื่อให้ปล่อยเงินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ  
วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท และจะจ่าย  
เงินช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 1,500 บาท/  
ไร่ ภายในเดือน ม.ค.นี้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า รัฐบาล  
จะเข้าซื้อขายใหม่ทั้งหมด แบ่งออก  
เป็น 1.ยาง 1 แสนตัน 2.ยางที่ ออส.  
จะรับซื้อ และ 3.ยางที่เซ็นสัญญา  
กับบริษัท ชิโนเคม 2 แสนตัน สำหรับ  
รายชื่อบอร์ด กยท. 15 คน จะมีการ  
เสนอให้ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  
เสนอวิธีการทหารบกเป็นประธาน

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า  
หลัง ครม.เห็นชอบจะเริ่มแก้ปัญหา  
ยางทั้งระบบ โดยกระบวนการหนึ่ง  
จะรับซื้อขายในราคาที่สูงขึ้นมานิด  
หน่อย ส่วนการผูกหัวคิวยางมะตอย  
ได้สั่งรื้อหมดแล้ว

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด  
กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า จะขอ  
งบกลาง 8,500 ล้านบาท ในการรับ  
ซื้อขาย 2.5 หมื่นตัน และปี 2560  
จะซื้ออีก 1.6 หมื่นตัน

อ่านประกอบ **A2**  
มะรุมมะตุ้มซื้อขาย



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ-การเมือง

วันที่: อังคาร 12 มกราคม 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 9973

Col.Inch: 16

Ad Value: 38,400

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 115,200

คลิป: ๑๓

ภาพข่าว: แก้ปัญหา



**แก้ปัญหา:** พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยมีการเชิญตัวแทนเกษตรกรทั้งระบบ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วานนี้ (11 ม.ค.)

# ของบ8,700ล.ช่วยราคาขาย

## ● เกษตรฯเตรียมนำยางมาใช้เพิ่ม25,000ตัน

ก.เกษตรฯ เตรียมของบกลาง 8,700 ล้านบาท หนุนใช้ยางพาราในประเทศเพิ่ม 25,000 ตัน ด้านคมนาคมรวบรวมปริมาณการนำยางพารามาก่อสร้างถนน ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจที่เอ็มบีพีหวังราคาขายพาราอาจต่ำกว่า 35 บาทต่อกิโลกรัม เดือนธันวาคมพยางราคาขายพาราจะเป็นปัญหาสะสมระยะยาวให้เกษตรกร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหา ราคาขายพาราตกต่ำ ว่า เบื้องต้นจากการหารือกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อรวบรวมตัวเลขความต้องการใช้ยางพาราดิบ เสนอต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ประเมินตัวเลขการใช้ยางพาราดิบในปีนี้อยู่ที่ 434 ตัน ใช้งบประมาณ 1,026 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหม่อนไหม และกรมวิชาการเกษตร เช่น การจัดซื้อหมอนและที่นอนยางพาราสำหรับใช้ในหอพักศูนย์ฝึกอบรม ปรับปรุงฝั้วจระจกร ถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางระยะทาง ปูยางพาราเคลือบบ่อน้ำ และปรับปรุงผนังบ่อดินสำหรับอนุบาลและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้เตรียมจะนำยางพารามาใช้เพิ่มอีก 25,000 ตัน ซึ่งจะต้องเสนอของบกลางของรัฐบาลเพื่อดำเนินการอีกประมาณ 8,700 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 คาดว่าจะสามารถนำยางพารามาใช้ในประเทศได้ประมาณ 11,000 ตัน

ขณะที่ในช่วงปลายปีนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบ ซึ่งในที่ประชุมจะมีตัวแทนจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายางพาราร่วมกัน

ทั้งนี้ 8 กระทรวงที่ได้รับมอบหมายในการสำรวจความต้องการการใช้ยางพาราซึ่งประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม/กระทรวงกลาโหม/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ/และกระทรวงเกษตรฯ ได้ข้อสรุปตัวเลขการใช้ยางพาราแล้ว 5 กระทรวง และมี 3 กระทรวงที่ไม่มีโครงการใช้ยางพาราแต่พร้อมจะเป็นฝ่ายสนับสนุน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในส่วนหนึ่งของกระทรวงคมนาคม ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการนำยางพารามาก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ทั้งงานซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย ตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่บรรจุอยู่ภายใต้งบประมาณปี 2560-2561 ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ยางปริมาณมากกว่าที่รายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2559 จะใช้ยางพารามาเป็นส่วนใหญ่ในการซ่อมแซมถนนที่ 20,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม นายอาคม ระบุว่า สำหรับวิธีการประกวดราคาประมูลในการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมนั้น จะไม่มีปัญหาเพราะมีการกำหนดคุณสมบัติระหว่างแอสฟัลต์ ผสมยางพารา กับแอสฟัลต์ผสมคอนกรีต แต่ภาพรวมอาจจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบอายุการใช้งานจะยาวนานกว่า

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจที่เอ็มบีพี กล่าวว่า ราคาขายพาราในประเทศมีโอกาสปรับลดลงมากกว่าปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตลาดส่งออกของไทยสัดส่วนร้อยละ 80-90 ของการส่งออกยางพาราของไทยยังชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันยังลดลงต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้น มีโอกาสที่ราคาขายพาราอาจจะต่ำมาอยู่ที่ 30-35 บาทต่อกิโลกรัมได้ โดยต้องยอมรับปัจจัยที่กระทบราคาขายพาราไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐาน แต่มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงเป็นหลัก นอกจากนี้การใช้ยางพาราในประเทศยังไม่ได้เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตยางพารายังออกสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากราคาขายพารายังร่วงต่ออาจจะต้องมีการทบทวนตัวเลขการส่งออกของไทยปีใหม่นี้จากเดิมคาดว่าจะโตร้อยละ 1.8

นายเบญจรงค์ กล่าวว่า หากรัฐบาลจะพยุงราคาขายพาราให้สูงขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดจะเกิดปัญหาสต็อกยางพาราล้นตลาดและจะสร้างปัญหาให้เกษตรกรระยะยาว รัฐบาลควรเน้นการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มกำลังซื้อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและให้ตรงจุด ส่วนปัจจัยที่จะหนุนให้ราคาขายพาราสูงขึ้นได้ คือ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจต้องดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ การแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนเอง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะช่วยเศรษฐกิจไทย คือ รัฐบาลต้องเร่งลงทุนโครงการภาครัฐ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบและรัฐบาลไม่สามารถชะลอการลงทุนได้ รวมทั้งรัฐต้องเชื่อมการลงทุนกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการลงทุนกับภาคเอกชน เพื่อให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ



# 'บิกตู' ซงอัมราคายาง 5 กิโล 100

## จ่อใช้'อัฐยาย-ซื้อขนมยาย' เกษตรฯ ทุ่มหมื่นล้านรับซื้อ 'กำนัน' เนรม. 44 ผ่าทางตัน

"บิกตู" ซง อัมราคายาง 5 โลร้อย สั่งบูรณาการทั้งระบบ เตรียมใช้อัฐยาย-ซื้อขนมยาย-ให้ยายกินวอนเกษตรกรเห็นใจบว เป็นของส่วนรวม ด้าน "มหาดไทย" เด้งรับซื้อยางมาทำสนามกีฬา-สนามเด็กเล่น-ถนนในพื้นที่ชนบท ส่วน "เกษตรฯ" เทงบ 1 หมื่นล้านรับซื้อยาง 4 หมื่นตัน

● อ่านต่อหน้า 10

### 5 กิโล 100

(ต่อจากหน้า 1)

ใช้เพื่อการเกษตรฯ ส่วน "เทพเทือก" วอนชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาล หนุนใช้ 4.4 ผ่าทางตัน เนรม. ซื้อโลละ 60 บาท ด้าน "มือบสวนยาง" ยันชุมนุมสงบตามกฎหมายเรื่องปัญหาปากท้อง ลั่นขอทวงสัญญา 4 ข้อที่รับปากไว้

#### ● นายฯ สั่งบูรณาการทั้งระบบแก้ยางพารา

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งในขณะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ในส่วนของการที่ต้องช่วยกัน คือการผลิตผลยางพารามาใช้ วันนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาง จะให้บูรณาการให้ได้ทั้งระบบ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางคือการรับซื้อยาง เข้าสู่กระบวนการผลิต ของโรงงาน แล้วโรงงานจะนำผลผลิตเหล่านั้นมาให้ทุกเกษตรกร ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ไม่ว่าจะป็นสนามกีฬา หรือ ยางปูพื้นต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งได้สั่งการไปหมดแล้วและจะนำเข้า ครม. วันที่ 12 ม.ค. และจะเริ่มดำเนินการทันที จะให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างแท้จริง จึงต้องการให้ทุกคนทราบว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้

ปัญหาให้เกษตรกร และอีกหลายๆ อย่าง ต้องเกิดความสมดุล เพราะรัฐบาลไม่สามารถ ที่จะดำเนินกิจการเพียงอย่างเดียว เพราะทั้งหมดยังมีปัญหาส่วนอื่นอีก ทั้งการนำงบประมาณไปใช้เพื่อการลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำ

#### ● "บิกตู" หนุนใช้ยางทำสนามเด็กเล่น-ถนน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าในส่วนของการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาว่าจะมีการสนับสนุนซื้อยางมาทำสนามเด็กเล่นท้องถิ่น ถนน สนามกีฬาท้องถิ่น ส่วนการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรนั้น ในพื้นที่เขาทำกันอยู่แล้ว ขณะที่มาตรการที่ให้หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงานรับซื้อยางนั้น วันที่ทางคณะกรรมการยางรับทราบ ว่า นโยบายของรัฐบาลมีอย่างนี้ กระทรวงมหาดไทยก็ได้เตรียมข้อมูลไป ตนพูดได้เท่าที่พอทราบนายฯ ได้ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานดูความสามารถในการใช้ยางสามารถใช้ในเรื่องใดได้บ้าง สำหรับบางกลุ่มที่เข้าใจรัฐบาลหรือไม่เข้าใจ รัฐบาล และยังคงเรียกร้องอยู่นั้น ทุกคนต้องช่วยกันชี้แจง ปัญหาอย่างนั้น อุปทานนั้นมีปริมาณนั้นมากจริงๆ เราต้องหาทางส่งออกนอกประเทศ แต่ตลาดโลกมันก็ตกอยู่ในระดับเดียวกับเรา 30 กว่าบาท มันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ แต่ก็ต้องสร้างความเข้าใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พูดลืกลังไม่อยู่แล้ว

#### ● เกษตรฯ เด้งรับจัดบซื้อยาง 4 หมื่นตัน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเร่งรัดการใช้ยางภายในหน่วยงานราชการ ว่า ได้ข้อสรุปทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ 17 แห่ง มีปริมาณใช้ยางในงบประมาณปี 59 ประมาณ 434 ตันยางแห้ง ในวงเงิน 1.26 พันล้านบาท ในกิจกรรม 6 ด้านเช่นทำแผนภูมิพื้นภายในสำนักงาน อาคาร ทำแผ่นรองพื้นคอกสัตว์ แผ่นรองบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลาใหม่ ปรับปรุงผิวถนน ของกรมต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สำรวจปริมาณการใช้ยางไว้อีกส่วนจำนวน 2.5 หมื่นตันยางแห้ง วงเงิน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะขอใช้งบกลาง และในปี 60 ยังมีปริมาณใช้ยาง 1.1 หมื่นตัน ซึ่งทั้งหมดเป็นภาพรวมการใช้ยางของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะรวบรวมเสนอสำนักงานประมาณ และเสนอให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยที่รวบรวมปริมาณการใช้ยางของทุกหน่วยงานใน 8 ภารกิจ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานราชการมีการใช้ยางอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อนั้นนำเข้ากรมเพื่ออนุมัติ ซึ่งทุกหน่วยงานจะสามารถจัดซื้อได้ภายในปีนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยางพาราที่ประสบปัญหาด้านราคามาต่อเนื่อง ส่วนมาตรการระยะยาว ได้เตรียมวางแผนเรื่องการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทางเลือก โดยให้เงินกู้ครัวเรือนละ 1 แสนบาท เตรียมขยายขบไปแล้วถึง 1.5 หมื่นล้านบาทเพราะมีเกษตรกรสวนยางให้ความสนใจมากในการปลูกพืชอื่น ในพื้นที่สวนยาง

นายธีรภัทร กล่าวด้วยว่าวันนี้ได้มีการหารือกรมและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมปลูกพืชอื่น การตลาดควบคู่กันไปที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ไม่อย่างนั้นส่งเสริมไปจะมีปัญหาด้านราคาอีกหากปลูกกันมาก พร้อมกันนี้ ได้เร่งเบิกจ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง 1,500 บาทรายละไม่เกิน 15 ไร่ ได้มอบหมายให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด ทำงานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด นายธีรภัทร กล่าวและว่าในส่วนการแก้ไขปัญหาด้านราคาตกต่ำในช่วงบ่าวันนี้ รมว.เกษตรฯ จะมีการหารือกับแกนนำเกษตรกร และภาคเอกชน พร้อมกับผลักดัน 16 มาตรการแก้ปัญหายางพาราครบวงจร นำมาเร่งรัดให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นด้วย

#### ● "สุเทพ" ขอชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาล

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ระบุว่า อยากให้รัฐบาลใช้ 4.4 ช่วยชาวสวนยาง โดยไม่



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 12 มกราคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4430

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 129.41 Ad Value: 168,233

PRValue (x3): 504,699

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บิกตู' ชงอุ้มราคาขายง5กิโล100 จ่อใช้'อัฐยาย-ซื้อขนมยาย'เกษตรฯทุ่มหมื่นล้านรับ...



## ◀ ราคาขาย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการค้าขายตกต่ำว่าเป็นปัญหาวิกฤติของชาติ ทุกคนต้องร่วมมือพร้อมกำหนดราคาขายให้ชัดเจน ที่ควรเป็นคือ 60 บาทต่อกก. และรัฐบาลควรลงไปซื้อโดยตรง

ต้องรอก่อนให้ความร่วมมือ และต้องการให้ชาวสวนยางให้เห็นใจกับรัฐบาล อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าข้อเสนอทุกข้อที่เสนอมารัฐบาลจะแก้ไขได้ เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจโลกไม่เอื้ออำนวย พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลแก้ไขโดยการกำหนดราคาขายไปเลยว่าจะรับซื้อเท่าไร ซึ่งโน้มเอียงไปทางราคา 60 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม และให้ประกาศว่าขายที่ซื้อมาจะใช้ในประเทศทำอะไรบ้าง พร้อมยืนยันที่ผ่านมากบปส. ออกมาเพื่อปกป้องประเทศไม่ได้ออกมาเพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะเดินหน้าช่วยในฐานะคนไทยด้วยกัน แต่หากรัฐบาลจะให้ช่วยก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วย และที่โหมเมืงประชุมเรื่องสวนยางตนก็จะไปด้วย

### ● มีอบสวนยางยื่นเปิดเวทีทางข้อเรียกร้อง

นายถนอมเกียรติ ยิงฉ้วน เลขาธิการเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ กล่าวยืนยันความพร้อมในการจัดเวทีถกหาแนวทางแก้ปัญหาการค้าขายในวันที่ 12 ม.ค.นี้ ซึ่งจะหารือกันใน 4 เรื่อง ทั้งเรื่องการที่กยท.ทำสัญญาซื้อขายยางกับบริษัท ไซโนแคมประเทศจีน, เรื่องเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท, เร่งรัดการแต่งตั้งบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย, การติดตามข้อเสนอเดิมที่เคยเสนอไว้เมื่อครั้งมีการเคลื่อนไหวในครั้งที่ผ่านมา มาแต่รัฐบาลได้เพียงแต่รับปาก โดยไม่มีการดำเนินการจริงจัง และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตามมติกรม.เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 ในการนำยางพาราภายในประเทศมาใช้จำนวน 2.3 หมื่นตัน

นายถนอมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ได้มีตัวแทนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ยืนยันการเข้าร่วมในเวทีอย่างพร้อมเพรียง ส่วนทางเครือข่ายได้ทำ

หนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานความมั่นคง และตำรวจ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดเวทีอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งหากมีบุคคลใดหรือกลุ่มใดเข้ามาก่อกวนทำให้เกิดความปั่นป่วน ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ในทันที เพราะไม่ใช่เจตนาของเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ที่ต้องการจะหาข้อสรุปถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ เสนอต่อตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ยืนยันจะไม่เสนอเรื่องผ่านตัวแทนรัฐบาลอีกต่อไป เพราะไม่เคยดำเนินการอย่างจริงจัง พร้อมกับจะกำหนดทำที่ในการเดินทางเรียกร้องอย่างจริงจัง เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่ชาวสวนยางโดยเร็วที่สุด

### ● ชาวสวนยางทยอยโค่นทิ้งประกาศขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดตรังยังคงต้องประสบกับความทุกข์อย่างหนักในทุกด้าน หลังราคาขายพาราตกต่ำจนเหลือกิโลกรัมละประมาณ 25-30 บาท ทั้งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รถถูกยึด เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบธนาคาร ไม่มีเงินจ่ายหนี้ธนาคาร ธกส. ไม่มีเงินจ่ายหนี้กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น

นายระเบียบ เพชรขาว อายุ 56 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งกำลังเฝ้าดูคนงานและนายหน้าซื้อขายไม้ยาง ทำการตัดโค่นต้นยางพาราของตนเอง ที่เพิ่งกรีดมาได้ประมาณ 15 ปี และยังมีสภาพสมบูรณ์ซึ่งจะสามารถกรีดเอาน้ำยางขายได้อีกนานหลายปี เนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ แต่ได้ตัดโค่นโค่นทิ้ง เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการกรีดยางพารา เพราะราคาตกต่ำลงเรื่อยๆ จนเหลือกก.ละ 25-30 บาทแล้ว ตนมีสวนยางพาราอยู่

ทั้งหมด 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 20 ไร่ โดยเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมามีราคาขายพาราได้ลดต่ำลงจนเหลือ กก.ละ 50 บาท ตนได้เลิกจ้างคนงาน และเลิกกรีดอย่างสิ้นเชิงปล่อยให้ไม้ยืนต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนมาถึงขณะนี้ราคายางตกต่ำลงเรื่อยๆ เหลือประมาณ กิโลกรัมละ 25 บาท จึงได้ตัดสินใจโค่นทิ้งในวันนี้อายุ 10 ไร่ ขายไม้ยางในราคาไร่ละ 35,000 บาท ได้เงินเพียง 350,000 บาท เพื่อจะปลูกปาล์มน้ำมันและพืชชนิดอื่นๆ เสริมต่อไป เนื่องจากกรีดไปก็ขายไม่ได้ราคา ไม่คุ้มกับความเห็นดีเห็นชอบ

นอกจากนี้ ยังพบว่าเจ้าของสวนยางหลายแปลงได้ขึ้นประกาศขายสวนทิ้ง อย่างเช่น เจ้าของสวนยางพารา ริมนนสายตรัง-สิเกา เนื้อที่ 22 ไร่ เจ้าของประกาศขายมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่มีคนซื้อ และหลายรายประกาศรับสมัครหาผู้จ้างกรีดยางพาราใหม่ หลังถูกจ้างเก่าลาออกไปทำงานอื่นทำ โดยได้ขึ้นป้ายประกาศ ให้ส่วนแบ่งจากการกรีด 45% หรือเกือบ 50% เพื่อดึงดูดใจผู้จ้าง จากเดิมเคยแบ่งในอัตรา 60:40 แต่ปรากฏว่าก็ยังหาผู้จ้างใหม่ไม่ได้เช่นเดียวกัน